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1. Fundarstjóri.
 Donna verður fundarstjóri næsta fundar.

2. Svavar frá Noregi
Ritari hjá ungdómsráði í bæ sem er vinabær Íslands.

Þau koma til okkar í febrúar/mars og við til þeirra á næsta ári.
Það koma 22 fulltrúar á aldrinum 13-20

þau koma í vor, við stefnum á að koma á næsta ári.
styrkur: námstúr. heimsækja Alþingi norden no =styrkur

3-4 nætur

3. útskýrt hvað Ungmennaráð Hafnarfjarðar er

4. útskýrt hvað Ungmennaþing er

5. ÍTH nefnd og ritari
Kristrún býður sig fram.

Lilja býður sig fram.
Emelía býður sig fram.

Birta Guðný býður sig fram.
Kosið verður á næsta fundi - 6. nóvember.

6. EyeOpener í Noregi - 12. -17. nóvember
Rannveig og Donna María fara á vegum UMH.

Sigmar fer með.

7. Áslandsskóli og hádegismatur
Allir sitja saman. Bekkjarskipt í sumum skólum.



Okkur finnst þetta skrýtið, krakkarnir í Áslandsskóla kjósa að sitja frekar 
öll saman.

8. Ungmennahús
útskýrt hvað Ungmennahús er.

of lítið, Kletturinn sem eru 12 krakkar fá stærra rými en allir unglingar í 
framhaldsskóla í Hafnarfirði.

9. önnur mál
Hafragrautur er ekki í öllum skólum á morgnana frír. Ætti hann að vera 

það?

10.Andri Ómars
Kom og ræddi um jólaþorpið og aðra viðburði í bænum.

Skautasvell:
- hefur verið skoðað

- erfitt og dýrt að framkvæma
Jólabíó á Thorsplan.

Honum leist vel á bílabíó hugmynd sem við vorum með skrifaða niður.
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